

CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Cánh đồng 5 tấn và dấu ấn phong trào làm bèo hoa dâu

"Muốn tăng năng suất, trước hết phải làm tốt thủy lợi, phải nhiều phân bón" - đây là một trong những lời huấn thị về sản xuất nông nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, nhân dân Thái Bình khi Người về thăm ngày 1/1/1967. Thực hiện lời dạy của Người, những năm miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất, nông dân huyện Vũ Thư đẩy mạnh phong trào làm bèo hoa dâu, tạo phân bón, cải tạo đồng ruộng - yếu tố quan trọng góp phần làm nên những cánh đồng đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha ở Thái Bình và toàn miền Bắc.

Bèo hoa dâu phủ kín đất lúa

Bà Trần Thị Tuyến, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vũ Thư, thành viên Đội khoa học kỹ thuật, HTX Tân Phong, xã Việt Hùng - một trong những người đầu tiên ươm và nhân rộng cây bèo hoa dâu ở đồng ruộng Vũ Thư (trước đây là Thư Trì) chia sẻ: Ngày ấy, phân bón nông nghiệp khan hiếm, trong khi chất đất trên đồng ruộng vô cùng chua, xấu, năng suất lúa và cây trồng rất thấp. Những năm 1964 - 1965, Đội khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ sản xuất giống bèo hoa dâu cho các hợp tác xã làm phân bón. Bà Tuyến và các thành viên của Đội khoa học kỹ thuật "cơm đùm cơm nắm" sang huyện ven biển của tỉnh Nam Định nhặt mấy ngày mới được 1 cân bèo hoa dâu. Mọi người nâng niu, chăm chút từng cây, nuôi vài chục thau rồi nhân ra từng mét vuông đất. Từ 1 cân ban đầu, Đội đã phát triển được hàng trăm tấn bèo hoa dâu phục vụ xã viên HTX Tân Phong và bán cho các HTX trong và ngoài tỉnh làm phân bón cải tạo đồng ruộng.

Từ HTX Tân Phong, xã Việt Hùng, phong trào trồng bèo hoa dâu phát triển mạnh ra toàn huyện Thư Trì. Ban đầu, bèo hoa dâu chỉ được trồng vụ chiêm - xuân (ước tính, vụ chiêm xuân năm 1965 - 1966, huyện Thư Trì nhân được 12.736 mẫu bèo hoa dâu); nhưng sau đó, nông dân có kinh nghiệm, có thể trồng được cả mùa nóng và mùa rét. Có năm, gần 100% diện tích cây lúa toàn huyện được phủ kín bèo hoa dâu. Nhiều diện tích cây lúa cao sản được vùi bèo 2 lần. Nhiều HTX có đội chuyên làm phân bón, không chỉ đủ lượng phân bón cho địa phương mà còn đủ bèo hoa dâu sản xuất phân bón bán cho các địa phương khác. Đối với đảng viên ở nông thôn, nhiệm vụ thả bèo hoa dâu còn được đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét cuối năm. Bà Phạm Thị Điển, 84 tuổi, thôn La Uyển, xã Minh Quang (Vũ Thư) cho biết: Nhớ lại không khí thi đua sản xuất những năm miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất, tôi vô cùng xúc động. Nông dân thi đua nhau cấy, làm thủy lợi, cải tạo đồng ruộng.

Phong trào thả bèo hoa dâu làm phân xanh bón lúa khi đó rất sôi nổi. Ở đâu có ruộng lúa, ở đó có bèo hoa dâu. Từng chũng bèo hoa dâu để sống nhưng để có ruộng bèo hoa dâu xanh tốt, năng suất cao, đòi hỏi nông dân chăm chút tỉ mỉ, nhất là tát nước vào ruộng. Tuy vất vả nhưng bù lại, có bèo, đất được bón phân, năng suất lúa khá lên, bà con càng phấn khởi và tích cực thả bèo. Cùng với phong trào thả bèo hoa dâu trên đồng ruộng, huyện Thư Trì phát động khẩu hiệu "nuôi bùn, biển bèo dâu, rừng diên thanh", tức là lấy bùn sông, bùn ao bổ sung cho lượng phân bón trên đồng ruộng và nhân rộng bèo hoa dâu, trồng cây diên thanh làm phân xanh. Cùng với bèo hoa dâu, các HTX Tân Phong (Việt Hùng), Hiệp Hòa, Hòa Bình trồng thêm cây muống, diên thanh làm phân xanh cải tạo đồng ruộng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp HTX Tân Phong đạt năng suất lúa 7,7 tấn/ha, dẫn đầu tỉnh và toàn miền Bắc năm 1966, được Bác Hồ gửi thư khen

và về thăm, động viên ngày 1/1/1967. Phong trào thả bèo hoa dâu làm phân bón được duy trì nhiều năm trên đồng ruộng Vũ Thư, đưa năng suất lúa tăng cao so với trước. Tiêu biểu năm 1967, cả hai huyện Vũ Tiên, Thư Trì (Vũ Thư hiện nay) có năng suất cao hơn bình quân chung của tỉnh và được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen về thành tích hai năm liền đạt 5 tấn/ha. Năm 1973, năng suất lúa chung của tỉnh bị giảm nhưng Vũ Thư vẫn là 1 trong 5 huyện đạt trên 6 tấn/ha, HTX Tân Phong đạt trên 10 tấn/ha.

Cần khôi phục phong trào làm phân xanh cho đồng ruộng

Hiện nay, do tác động của nhiều yếu tố, sản xuất nông nghiệp từng bước hiện đại hóa, hầu hết nông dân không chú trọng việc bón phân xanh, phân chuồng cải tạo đất mà lạm dụng các loại phân bón vô cơ, sản xuất sẵn để bón cho cây trồng. Cảnh đồng thôn Mỹ Lộc 1, HTX Tân Phong, xã Việt Hùng



Những cánh đồng vàng ở huyện Vũ Thư.

vốn là cái nôi của phong trào thả bèo hoa dâu, trồng diên thanh làm phân xanh bón ruộng nhưng giờ đây không có bóng dáng cây diên thanh, ruộng bèo hoa dâu nào. Lão nông Phạm Quang Hữu, thôn Mỹ Lộc chia sẻ: Trước kia nhà nhà thả bèo hoa dâu, ủ cây xanh, nuôi lợn ủ phân chuồng để làm phân bón nhưng những năm gần đây ít người quan tâm đến việc bón phân xanh, phân chuồng cho đồng ruộng. Nguyên nhân do số hộ chăn nuôi giảm, không có bèo hoa dâu, cây xanh, phân gia súc, gia cầm làm nguyên liệu sản xuất phân xanh, phân chuồng. Mặt khác, các loại phân bón vô cơ sẵn tiện lợi hơn nên được nông dân ưa chuộng.

Một số hộ sản xuất nông nghiệp vẫn chú trọng sản xuất phân bón hữu cơ cho cây trồng

nhưng thay vì sản xuất bèo hoa dâu như trước kia, bà con tận dụng nguồn rơm, rạ, thân cây sau thu hoạch để ủ làm phân bón. Nhiều hộ trồng cây ăn trái, cây cảnh, cây rau màu cho giá trị kinh tế cao ở Hồng Lý, Bách Thuận, Tân Lập, Tự Tân, Trung An, Hồng Phong vẫn quan tâm ngâm ủ phân chuồng cho cây trồng và bảo vệ đất. Tuy nhiên, đây chỉ là số ít, còn lại hầu hết nông dân trên địa bàn huyện Vũ Thư có tư tưởng chủ quan, bỏ qua vai trò của phân xanh, phân chuồng, lạm dụng phân bón vô cơ, gây hệ quả xấu cho đồng ruộng.

Phong trào thả bèo hoa dâu, làm phân xanh, phân chuồng cải tạo đất nông nghiệp tuy đã trôi qua hơn nửa thế kỷ nhưng

hiệu quả của phong trào là một dấu ấn khó phai trong lòng các thế hệ nông dân Vũ Thư nói riêng và Thái Bình nói chung về một thời gian khó. Những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của phân bón, đặc biệt là phân xanh, phân chuồng trong sản xuất nông nghiệp đến nay càng được minh chứng rõ nét. Tinh cảm, sự quan tâm của Bác dành cho nông dân Thái Bình không chỉ ở những điều lớn lao mà ở ngay những lời răn dạy ân cần về cách làm phân bón, việc chăn nuôi, chăm lo đời sống cho phụ nữ, có tổ giờ trẻ cho phụ nữ có con mọn... Những lời dạy của Bác mãi là kim chỉ nam cho lớp lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân, nông dân Thái Bình học tập, làm theo.

QUYNH LƯU

Phòng, chống các bệnh thường gặp mùa đông, xuân

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc đang bước vào những đợt rét lạnh. Nhiệt độ xuống thấp kèm theo gió rét khiến nhiều người, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ có sức đề kháng kém dễ mắc các bệnh như: cúm, viêm họng, cảm lạnh, đau khớp, tim mạch, hen, viêm phế quản, viêm phổi... Do đó, việc thường xuyên theo dõi và quan tâm đến tình trạng sức khỏe của người cao tuổi, trẻ nhỏ trong mùa đông, xuân, chủ động phòng bệnh là rất quan trọng.



Người cao tuổi điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy) vừa xuất hiện một ổ dịch cúm. Từ 1 học sinh bị sốt nhẹ kèm theo hắt hơi, sổ mũi, đến ngày 1/12, số học sinh mắc cúm tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã đã lên đến gần 150 cháu. Bác sĩ Trần Văn Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy Sơn cho biết: Ngay sau khi phát hiện ổ dịch cúm trên địa bàn, Trạm Y tế xã đã báo cáo Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để có phương án xử lý kịp thời. Các đơn vị đã phối hợp tiến hành điều tra, xử lý, khoanh vùng ổ dịch; thực hiện rà soát, xác minh các trường hợp mắc cúm, tổng hợp báo cáo vào 7 giờ 30 phút hàng ngày; để nghị các trường

cho học sinh ốm nghỉ học và yêu cầu 100% giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt ở trường; tổ chức phun khử trùng 2 lần/tuần; lau rửa bàn ghế, vệ sinh trường lớp hàng ngày; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh... Đến nay, không thấy hiện tượng lây các bệnh, ổ dịch có bản đã được kiểm soát, chưa phát sinh trường hợp mắc mới. Song không chủ quan, công tác phòng, chống dịch vẫn tiếp tục được thực hiện.

Theo các chuyên gia y tế, thời tiết chuyển sang mùa đông, nhiệt độ giảm, thân nhiệt chưa thích ứng kịp cộng thêm sức đề kháng và hệ miễn dịch suy kém nên trẻ em, người cao tuổi dễ

bị vi khuẩn, virus tấn công. Tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình, 2 tháng gần đây đã ghi nhận số trẻ đến khám, điều trị tăng. Bác sĩ Vũ Thị Nguyệt, Phó Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Trung bình mỗi ngày Khoa Hô hấp tiếp nhận gần 150 trẻ đến khám, điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp như: viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen phế quản, viêm thanh khí phế quản... Các triệu chứng của trẻ mắc bệnh hô hấp là: sốt kéo dài, ho, sổ mũi, kèm theo thở khó khê nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, khó thở gây thiếu oxy; trẻ có thể bị bội nhiễm kèm theo, nhiễm khuẩn huyết khiến bệnh

lâu khỏi, thời gian nằm viện dài, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày, ban đêm lớn, nhiệt độ giảm sâu đột ngột khiến người cao tuổi cũng có nguy cơ mắc các bệnh về tim, đau nhức khớp tay, chân ngoài các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Cụ thể, nguyên nhân đau nhức khớp ở người cao tuổi là do các chức năng hoạt động của cơ thể đã bị suy yếu, khí huyết kém lưu thông nên dẫn tới tình trạng thoái hóa khớp xương và gây nên hiện tượng đau nhức... Với các bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh tim là do nhiệt độ giảm khiến cho động mạch bị thu hẹp, máu không được lưu thông ổn định, tim phải làm việc nhiều hơn để giữ ấm cho cơ thể. Khi tim phải làm việc quá sức sẽ dễ gây ra bệnh đau tim.

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Để chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa đông, xuân, người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Bên cạnh đó, cần thường xuyên vệ sinh môi trường, giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; diệt muỗi, bọ gậy, gián, chuột... Để nâng cao thể trạng, người dân cần tăng cường tập thể dục, giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống sôi và đủ chất, bổ sung các loại vitamin từ rau xanh, hoa quả. Trẻ em cần được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, cần tránh tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh truyền nhiễm: cúm, sởi, bạch hầu, ho gà, tay chân miệng... Khi có dấu hiệu nghi mắc các bệnh trên cần đến ngay các cơ sở y tế. Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là đồng thời thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đó là: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế.

HOÀNG LANH

TRƯỜNG THCS VŨ TÂY Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, những năm qua, Trường THCS Vũ Tây (Kiến Xương) luôn đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục, đặc biệt là để cao vai trò của cán bộ, giáo viên. Vì vậy, nhiều năm qua chất lượng giáo dục được nâng cao rõ nét, tạo niềm tin với phụ huynh và học sinh.

Thầy giáo Vũ Đình Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Tây cho biết: Những năm qua, nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cấp trên về công tác dạy và học. 100% giáo viên nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa, bước đầu đã tích lũy được một số kinh nghiệm và phát huy được những sáng kiến trong quá trình thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhà trường lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông làm căn cứ cho công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng. Thực hiện nghiêm túc các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt trường theo các chủ đề của cấp học. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống từ đầu năm học, có kế hoạch tổ chức các lễ đầu cấp được sinh hoạt lớp tại phòng truyền thống của nhà trường. Theo đó, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu về lịch sử nhà trường, những thành tích đạt được của nhà trường qua từng giai đoạn, những gương mặt tiêu biểu của các thế hệ thầy cô giáo và các lớp học sinh các khóa trước. Bên cạnh đó, nhà trường còn nhận chăm sóc, giới thiệu khu di tích lịch sử, văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, qua đó giáo dục cho học sinh lòng biết ơn, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Trong thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhà trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, khuyến khích sử dụng hợp lý giáo án điện tử, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, phòng học



Năm học 2020 - 2021, Trường THCS Vũ Tây triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

bộ môn, coi trọng thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Mỗi giáo viên đăng ký và thực hiện ít nhất một đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Nhà trường cũng chỉ đạo dạy đủ, dạy đúng chương trình, không cắt xén, bố trí đủ giáo viên tham gia đầy đủ các môn. Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trong dạy và học để giáo viên hiểu được trách nhiệm của mình, từ đó làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Hàng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học, tổ chức khảo sát, tuyển chọn học sinh, phân công giáo viên trực tiếp bồi dưỡng. Những giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, có kế hoạch thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng trong từng thời gian cụ thể. Nhờ chủ trương thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng tiến bộ, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, ý thức trách nhiệm được nâng cao, không có học sinh vi phạm từ cảnh cáo trở lên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm học nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng

thành viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học. Kết thúc năm học 2019 - 2020, toàn trường có trên 70% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 99,7% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá.

Năm học 2020 - 2021, Trường THCS Vũ Tây tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành phát động, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Tuy nhiên, theo thầy giáo Vũ Đình Sơn, điều trăn trở nhất của nhà trường hiện nay là nỗi lo về cơ sở vật chất bởi Trường được xây dựng từ những năm 1980, đến nay một số phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Mặc dù hàng năm nhà trường đều dành kinh phí để sửa chữa, khắc phục nhưng chất lượng không bảo đảm, luôn cảm thấy bất an bởi vừa có thể rơi, tường có thể đổ bất cứ lúc nào. Do đó rất mong các cấp, các ngành tạo điều kiện để nhà trường có kinh phí xây dựng thêm khu phòng học mới để thầy và trò nhà trường yên tâm dạy và học.

THU THỦY